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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 
สมัยสามัญ  สมัยส่ี  ประจําป 2561  คร้ังท่ี  1 

ในวันท่ี  22  ตุลาคม  2561 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 

ผูมาประชุม 
1. นายวิชาญ    คําแกว    ตําแหนง  ประธานสภา อบต. 
2. นายณรงค     เปาชัย   ตําแหนง  รองประธานสภา อบต. 
3. นายพิชิต       นิตยา   ตาํแหนง   ส.อบต.ม.1 
4. นายเทียนชัย   เลิมสุม  ตําแหนง   ส.อบต.ม.2 
5. นายสุรสีห      ทําดี   ตําแหนง   ส.อบต.ม.4 
6. นายสุริยนต   หงษยัน   ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
7. นายสงกรานต  แดงวิเศษ  ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
8. นายประธาน   หงสทอง  ตําแหนง   ส.อบต.ม.6 
9. นางสุนันท     ณ นาน  ตําแหนง   ส.อบต.ม.7 
10. นางสาวนิตยา  ปงเมือง  ตําแหนง   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสุเทพ    เพ็ชรรัตน  ตําแหนง  นายก อบต.บานเปา 
2. นายบุญเปง   กาวิลา   ตาํแหนง  รองนายก อบต. บานเปา 
3. นายอินสม     เมืองโอด  ตําแหนง  รองนายก อบต.บานเปา 
4. นายอนุรักษ   บุตรลักษณ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
5. นายธวัชชัย      แกวดี  ตําแหนง  ผอ.กองชาง 
6. นางณชัชานิษฐ    วรพัชรอุดมเดช ตาํแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
7. นายอนุศักดิ์     กิติราช  ตําแหนง  นายชางโยธาฯ 
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เปดประชุมเวลา   09.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมสภาฯ นายวิชาญ  คําแกว  ประธานสภาฯ  กลาวเปด พรอม
ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง   แจงใหทราบจากประธานสภาฯ 
การประชุมวันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยสี่  ประจําป 2561  คร้ังที่  1 เพ่ือ
พิจารณา   

1. ญัตติรับทราบและใหความเห็นชอบโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

2. ญัตติใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังท่ี 2 เดือน
ตุลาคม 2561 

 2.   ญัตตพิิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ สปสช. 
และแจงใหสมาชิกสภา อบต.  ทุกทานเขารวมงานวันปยะมหาราช   ในวันที่  23  ตุลาคม  2561        
ณ ทีว่าการอําเภอแมแตง 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ขอเพ่ิมเติมเร่ืองการแตงกายใหแตงชุดปกติขาว หรือเคร่ืองแบบตามตนสังกัด พรอมกัน 
นายก อบต.  ท่ีวาการอําเภอแมแตง ในเวลา 08.00 น. 

นายวิชาญ  คําแกว กอนที่จะเขาระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ไดมีสมาชิกสภาไมไดมาประชุมจํานวน 1 
ประธานสภาฯ ทาน คือ นายทวีศักดิ์  กันธิยะ สมาชิกสภา อบต. ม.4 ไมไดมาประชุมเนื่องจากแพทย

นัดตรวจ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  
นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา มีการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ ตาํบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัยสาม  ประจําป 2561  คร้ังท่ี  3  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม  

2561 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดทํา
ราย งานก ารประชุ มแจกให สม าชิ กสภาฯ  ทุ กท านท ราบแล ว  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 33 วรรค
สอง กลาววา การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมให กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน  

  ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจของมติสภาฯ แหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดท่ียังไม
สมบูรณหรือจะแกไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอที่ประชุมสภา เพ่ือขอมติที่ประชุม
สภาฯ ใหแกไขเพิ่มเติม ขอสอบถามวาสมาชิกสภาฯ วามีผูใดจะเสนอแกไขเพิ่มเติม 
รายงานการประชุมสภาฯ หรือไม หากที่ประชุมสภา ไมมีการเสนอแกรายงานการ
ประชุมเพิ่มเติม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 74 ขอมติที่ประชุมสภา วาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
หรอืไม ถาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

         /มติที่... 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมสภาฯ มีมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา
   สมยัสามัญ สมัยสาม ประจําป 2561  ครั้งท่ี 3  ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2561 
    รับรองรายงานการประชุม  จํานวน   9  เสียง 
    ไมรบัรอง     จํานวน   0  เสียง 
    งดออกเสียง    จํานวน   1  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  ญัตติเพื่อทราบ 

3.1  ญัตติรับทราบและใหความเห็นชอบโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีนายก อบต. ไดเสนอญัตติรับทราบและใหความเห็นชอบโครงการสนับสนุนการ 
ประธานสภาฯ เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ขอใหนายก อบต. บานเปา

ชี้แจง 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ขอใหเจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดดังกลาว 
นายก อบต.  

นายอนุรักษ บุตรลักษณ ขอชี้แจงวาตามที่หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันที่ 24 กันยายน  
หน.สป.อบต.  2561 ไดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสราง

สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ิมเติม คร้ังที่  2 จํานวน 93,600 บาท จํานวน 17 คน ซึ่งทําการเบิกจายไมทันใน
ปงบประมาณที่ผานมาทําใหตกเปนเงินสะสมของอบต. เมื่อจะดําเนินการเบิกจายตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภา อบต.แลวทําหนังสือขอยกเวนระเบียบจากผูวาราชการ
จังหวัดเสียกอนจึงทําการเบิกจายใหแกผูพิการจํานวน 17 คนไดรายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแจกใหทานสมาชิกสภา อบต. แลว 

นายวิชาญ  คําแกว เชิญสมาชิกสภา อบต.ที่มีขอสงสัยสอบถามได หากไมมีสมาชิกสภา อบต. ทานใดสงสัย 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภา   

มติที่ประชุม  มีมติ รบัทราบและเห็นชอบ     9  เสียง 
    ไมรบัทราบและเห็นชอบ   0  เสียง 
    งดออกเสียง    1  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

3.2 ญัตติใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังที่ 2 เดือนตุลาคม 
2561 

นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีนายก อบต. ไดเสนอญัตติใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ให

สภา อบต. บ านเปา ใหความเห็นชอบ ขอเชิญทานนายก อบต.บานเปา ชี้แจง
รายละเอียด 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาน 
นายก อบต. เปา ขอใหเจาหนาท่ีที่รบัผิดชอบเปนผูชี้แจง 

 

        /ปกครอง.... 
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นางณัชชานิษฐ วรพัชรอุดมเดช ขอชี้แจงรายละเอียดในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตอง 
นักวิเคราะหฯ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ตองรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป ซึ่งในวันนี้เปนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2  เดือน 
ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหสมาชิกสภา อบต.บานเปาไปแลวนั้น 

นายวิชาญ  คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดมีขอสงสัยในการรายงานผลการ  
ประธานสภาฯ ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  เดอืน ตุลาคม 2561  เชิญสอบถามได หากไมมีขอสงสัยในรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา 
ปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 2  เดือน ตุลาคม 2561 ขอมติท่ีประชุมสภา   

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบ      9  เสยีง 
    ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตตเิพ่ือพิจารณา 
4.1  ญัตติแตงตั้งคณะกรรมการ สปสช. 

นายวิชาญ  คําแกว ขอใหสมาชิกสภา อบต.  เสนอชื่อคณะกรรมการ สปสช.   
ประธานสภาฯ  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. มีใครเปนคณะกรรมการ สปสช.บาง 
นายก อบต.  

นายเทียนชัย เลิมสุม มีนายเทียนชัย ส.อบต.ม.2 และนางสุนันท ส.อบต.ม.1  
ส.อบต.ม.2  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ชี้แจงเพ่ิมเติมวาหากเปนคณะกรรมการ สปสช. สามารถเบิกเบ้ียประชุมได 
นายก อบต. 

นายสงกรานต แดงวิเศษ เพิ่มเติมวาตองเขารวมประชุมถึงจะเบิกคาเบี้ยประชุมได หากไมไดเขารวมประชุม  
ส.อบต.ม.5 ไมสามารถเบิกเบี้ยประชุมได 

นายเทียนชัย เลิมสุม เสนอขอเปลี่ยนคณะกรรมการใหมแทนคนเดิม  
ส.อบต.ม.2  

นายสงกรานต แดงวิเศษ สอบถามวาคณะกรรมการ สปสช. ตองเขารวมประชุมปละกี่ครั้ง  
ส.อบต.ม.5  

นายสรายุธ  มาตันบุญ ปละ 4 ครั้ง  
นักพัฒนาชุมชนฯ          /นายประธาน... 
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นายประธาน  หงษทอง สอบถามคณะกรรมการท่ีแตงตั้งจากสมาชิกสภา อบต. หากหมดวาระยังเปน  
ส.อบต.ม.6 คณะกรรมการอยูหรือไม 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน หากหมดวาระก็หมดวาระในการเปนคณะกรรมการไปดวย 
นายก อบต. 

นายประธาน  หงษทอง เสนอคณะกรรมการ สปสช.เปนคนเดิม 
ส.อบต.ม.6  

นายณรงค  เปาชัย สอบถามวาคณะกรรมการ สปสช. ขณะนี้มีใครบาง 
รองประธานสภาฯ  

นายสรายุธ  มาตันบุญ มีจํานวน 17 คน ดังนี้  
นักพัฒนาชุมชนฯ 1.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมแตง 
   2. สาธารณสุขอําเภอแมแตง 
   3.  นายสุเทพ   เพ็ชรรัตน  นายก อบต. 
   4.  นายพรพจน  คิ้วดวงตา  ผอ.รพ.สต.บานเปา 
   5.  นางสมศรี  อภิชัย  ผูแทนหมูบาน หมูที่ 1 
   6.  นายเทียนชัย  เลิมสุม  ผูแทนสภา อบต.บานเปา หมูที่ 2 
   7.  นายสุคํา   สุธรรม     ผูแทนหมูบาน หมูที่ 2 
   8.  นายทับ   ปนมา       ผูทรงคุณวุฒิ หมูที่ 3 
   9.  นายเกตุ  ทองกอน    ผูแทนหมูบาน หมูที่ 3 
   10.  นายพงษศิริ   ดวงแกว   ผูทรงคุณวุฒิ  หมูที่ 4 
   11. นางบานเย็น   กิติกรรณ   ผูแทนศูนยฯ สปสช. หมูท่ี 4 
   12. นางสุพิน  เลหแสน         ผูแทน อสม. หมูที่ 4 
   13.  นายสงกรานต  แดงวิเศษ   ผูแทนหมูบาน หมูท่ี 5 
   14.  นายสมาน   บุญเรือง    ผูแทนหมูบาน  หมูที่ 6 
   15. นางสุนันท  ณ นาน     ผูแทนสภา อบต.บานเปา หมูที่ 7 
   16. นางดวงเดือน  กันทมอย   ผูแทน อสม. หมูที่ 7 
   17.  นายสรายุธ  มาตันบุญ 

นายวิชาญ  คําแกว มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดเสนอชื่อหรือไม หรือเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ สปสช. 
ประธานสภาฯ คนเดิม ขอมติที่ประชุม   

ท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ สปสช. คนเดิม คือ นายเทียนชัย เลิมสุมและนางสุนันท ณ นาน เปน
คณะกรรมการ สปสช.  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองที่อื่น ๆ 

นายวิชาญ  คําแกว เชิญปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาและผูบริหารท่ีมี  
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่จะเสนอในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาอีกหรือไม เชิญปรึกษา

ได 

นายประธาน  หงษทอง ขอสอบถามการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรอืทุพพล-  
ส.อบต.ม.6 ภาพ นําเงนิจากไหนมาจายใหผูพิการหรือกรมฯ โอนให 
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นายอนุรักษ  บุตรลักษณ กรมฯ ไดจัดสรรงบประมาณใหอบต.แลว 
หน.สป.   

นายเทียนชัย  เลิมสุม  สอบถามวาคนที่เสียชีวิตใหใชอะไรบางในการขอรับเงนิในสวนดงักลาว 
ส.อบต.ม.2 

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ตองใชใบมรณบัตรและเอกสารของทายาทมารับ และทายาทโดยตรงทุกคนตองเซ็นใบ 
หน.สป. มอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งมารับเงินดังกลาว 

นายสงกรานต แดงวิเศษ เงินเบ้ียยังชีพคนพิการนี้จายใหแลวใชหรือไม  
ส.อบต.ม.5  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ยังไมไดจายเพราะเปนเงนิงบประมาณของป 2559 ซึ่งกรมฯ พึงโอนใหเมื่อปลายป  
หน.สป. งบประมาณ 2561 จึงทําใหไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่ผานมา และตาม

ระเบียบตองใหสภา อบต.รับทราบในการจายเงินสะสมแลวทําหนังสือขอยกเวนระเบียบ
กับผูวาราชการจังหวัดถึงจะจายเงินเบ้ียยังชีพคนพิการได 

นายสงกรานต แดงวิเศษ สอบถามเร่ืองฝายบานแพะ  
ส.อบต.ม.5  

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน ไดรับหนังสือแลวอยูในข้ันตอนเขียนแบบใหมใหวิศวกร เซ็นแบบแลวหารือกับจังหวัด  
นายก อบต. ซึ่งอยูในข้ันตอนปรกึษาหารือกับจังหวัดอยู 

นายอินสม  เมืองโอด จากที่ไดเขารวมประชุมกับโรงผลิตไฟฟาเขื่อนแมงัดฯ เม่ือวันที่ 19  ตุลาคม 2561 มี 
รองนายก อบต. หนวยงานเขารวม 8 หนวยงาน จัดงานแขงขันในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งขบวน

บริเวณสะพาน เร่ิมงาน 8.00 น. กีฬาแขงขัน 8 ชนิดกีฬา เสื้อกีฬาใชสีแดงเหมือนปที่
ผานมา 

นายสุริยนต  หงษยัน เร่ืองขยะไดดําเนินการหรือยังพนักงานเก็บไมตรงเวลาเพราะเก็บเชาเกินทําใหชาวบาน  
ส.อบต.ม.5 นําขยะมาวางไมทัน 

นายบุญเปง  กาวิลา ไดสอบถามกับพนักงานแลวไดรับคําตอบวาไดเปลี่ยนแปลงเวลาในวันนั้นวันเดยีวเทานั้น 
รองนายก อบต. เพราะตองสรุปยอดปรมิาณขยะที่นําไปทิ้งเพ่ือทําการเบิกจายใหทันในปงบประมาณ 

นายพิชิต  นิตยา  สอบถามปญหาอุโมงค 
ส.อบต.ม.1 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ไดรบัผลการตรวจน้ําแลว ขณะนี้ใหบริษัทผูรบัเหมาไดจัดทําระบบใหแลว อบต.จะดําเนิน 
นายก อบต. การเขาตรวจอีกคร้ัง 

นายพิชิต  นิตยา  การปลอยน้ําเสียออกมาทุกวัน 
ส.อบต.ม.1 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ขอใหมวลชนดําเนินการดีกวาแตถา อบต.จะตองใชตามกฎหมายและระเบียบ 
นายก อบต.   

นายณรงค  เปาชัย   ขอใหนําผลการตรวจน้ํามาให สภา อบต.ไดรับทราบดวย 
รองประธานสภาฯ 
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นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ผลการตรวจน้ําตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภา อบต.  
นายก อบต.  

นายพิชิต  นิตยา  การตรวจรับงานกอสราง ประปา หมู 1 ที่ผูรับเหมาแจงขอใหกรรมการเซ็นรับแต 
ส.อบต.ม.1 ผูรับเหมาไมเขาดําเนินการแกไข 

นายบุญเปง กาวิลา ไดกําชับผูรับเหมาแลว 
รองนายก อบต.  

นายอนุศักด์ิ  กิติราช สอบถามกรรมการตรวจรับงานจางแลววามีปญหาหรือไม กรรมการวาไมมีปญหาแต 
นายชางโยธาฯ สมาชิกสภา อบต.มาแจงทีหลังจากที่ไดตรวจรบัไปแลว ซึ่งผูรบัเหมาไดรับเช็คไปแลว  

นายณรงค  เปาชัย ฝากผูบริหารฯ เร่ืองการตรวจรบังานจางใหแจงผูใหญบานทราบดวย รวมถึงเรื่องขุดดิน 
รองประธานสภา ถมหนาบาน คาไฟฟาที่ใชไฟบานแลวไมจายใหกับชาวบาน 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน มีหลักฐานการตรวจรบังานจางไดแจงใหสมาชิกสภา กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงกรรมการ 
นายก อบต. ตรวจรับงานจางแลว สวนการใชไฟเปนการตกลงกันระหวางชาวบานกับผูรับเหมา 

นายสุริยนต  หงษยัน เร่ืองประปา หมู 5 มีตัวแทนจากบริษัทผูรับจางมาตรวจมิเตอรแจงวามิเตอรเสียแลวจะ 
ส.อบต.ม.5 สงชางมาตรวจสอบถามกับผูรับเหมาหรือไม 

นายอนุศักด์ิ  กิติราช ขณะนี้มีปญหาคือ หมู 2 กับหมู 5 เรื่องไฟไมเพียงพอแตขอความรวมมือทุกหมูบานชวย 
นายชางโยธาฯ ตัดหญารอบหอประปาดวย  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน แจงวามีเงนิค้ําประกันสัญญาอยูมีปญหาชวยกันดูแลใหประสานกับกองชาง 
นายก อบต.  

นายธวัชชัย  แกวดี ไดแจงหนังสือเปนลายลักษณอักษรไปแลว จํานวน 2 คร้ัง และบริษัทผูรับเหมาได 
ผอ.กองชาง ทําหนังสือแจงใหตัดหญารอบบริเวณหอประปา 

นางสุนันท  ณ นาน ชี้แจงเร่ืองเงินคาไฟฟาไดรับเรียบรอยแลว 
ส.อบต.ม.7  

นายบุญเปง กาวิลา แจงเรื่องการวางพวงมาลาวันปยะมหาราช ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2561  ที่อําเภอแมแตง 
รองนายก อบต. 

นายเทียนชัย เลิมสุม ตองไปรวมงานแตเชาในเวลา 06.00 น. 
ส.อบต.ม.2 

นายวิชาญ  คําแกว มีทานใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม หากไมมีกระผมขอสรปุการประชุมวันนี้ 
ประธานสภาฯ 1. ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  ดวยเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
2. ที่ประชุมใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการ
บริหารสวนตําบลบานเปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 ดวยเสียง 9 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง 

3. ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นายเทียนชัย  เลิมสุม ส.อบต. ม.2 และนางสุนันท  ณ นาน   
ส.อบต.ม.7  เปนคณะกรรมการ สปสช. 
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กระผมขอปดการประชุมและขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ที่เขารวมประชุมในวันนี้ 
ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

(ลงชื่อ)    นิตยา  ปงเมือง     ผูบันทึกการประชุม   
       (นางสาวนิตยา   ปงเมือง) 

    เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงชื่อ)  วิชาญ  คําแกว   ผูรับรองรายงานการประชุม                           
            (นายวิชาญ   คําแกว)                                               

                                                               ประธานสภาฯ                            
 
 
 
(ลงชื่อ)    สงกรานต  แดงวิเศษ        ผูตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสงกรานต   แดงวิเศษ) 
 

 
(ลงชื่อ)      พิชิต  นิตยา               ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายพิชิต    นิตยา) 
 
 
(ลงชื่อ)      ทวีศกัดิ์  กันธิยะ              ผูตรวจบันทึกการประชุม 
  (นายทวีศักดิ์   กันธิยะ) 
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